

TRẦN VĂN MẠC

“YÊU ĐỜI, LẠC QUAN VÀ PHẤN ĐẤU HẾT MÌNH CHO CÔNG VIỆC”



“Yêu đời, lạc quan và phấn đấu hết mình cho công việc là phương châm sống trong cuộc đời công tác thống kê của mình”

Công tác tại Chi cục Thống kê huyện Trực Ninh, Nam Định, anh Trần Văn Mạc, nguyên Chi cục trưởng khá đơn giản, mộc mạc và chân thành. Khi được hỏi về những kỷ niệm và những ấn tượng trong đời làm công tác thống kê của mình, anh chỉ nói “Yêu đời, lạc quan và phấn đấu hết mình cho công việc là phương châm sống trong cuộc đời công tác thống kê của mình”. Với những gì anh chia sẻ, tôi hiểu về anh, một người luôn tận tình với công việc, với sự nghiệp thống kê.

Nói về anh, phần lớn đồng nghiệp đều chung một nhận xét: sôi nổi trong cuộc sống, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tâm trong công việc, đó là nét nổi bật ở anh.

Luôn say mê với công tác thống kê từ khi còn là nhân viên phòng kế hoạch - thống kê huyện, sau gần 30 năm gắn bó với những con số, anh luôn tích cực học tập, nghiên cứu tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, các sáng kiến trong công tác để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác trong thực tiễn. Anh đã có 7 chuyên đề nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học Cục Thống kê Nam Định công nhận.

Năm 2010 anh đã được bổ nhiệm là Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trực Ninh. Phát huy những thế mạnh của mình, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vai trò mới. Với trách nhiệm của một Chi cục trưởng anh luôn chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức trong đơn vị. Dưới sự điều hành và lãnh đạo của anh, Chi cục Thống kê huyện Trực Ninh đã trở thành “tổ ấm” mà các công chức cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác cũng như trong cuộc sống. Ở đây mọi công chức đều có ý thức vì công việc chung, luôn vượt mọi khó khăn, chung lưng đấu cật phấn đấu hoàn thành

tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất mà Cục Thống kê Nam Định và Huyện uỷ, UBND huyện giao.

Trong mắt các đồng nghiệp, anh là người có trình độ chuyên môn vững vàng, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Hiểu và thực hiện đúng chức vụ và trách nhiệm vụ quyền hạn của mình, làm việc có nguyên tắc kỷ cương. Đồng thời với ý thức đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ kế cận, anh luôn chú trọng tạo điều kiện để cán bộ trong đơn vị học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ vào nguồn quy hoạch lãnh đạo Chi cục.

Cũng từ những kinh nghiệm bản thân anh luôn tạo điều kiện cho công chức của Chi cục có nhiều cơ hội đi công tác, giao lưu học tập mở mang kiến thức, tiếp thêm cảm hứng, động lực trong công việc. Với riêng anh những chuyến công tác xa luôn là những cơ hội quý giá để anh trưởng thành và vun đắp thêm tình yêu ngành, yêu nghề.

Ghi nhận những đóng góp và thành quả trong công tác, nhiều năm liền anh đã được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (năm 2009); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011); đặc biệt năm 2012 anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra anh còn nhận được Huy chương vì sự nghiệp dân số (năm 2000); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thống kê (năm 2006); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công đoàn (năm 2007); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng./.